

ĐỀ DẪN

**Tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố
khu vực miền Trung - Tây Nguyên
lần thứ 11 (vòng IV)**

Trình bày: Nhà báo Hồ Thị Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng!

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa lãnh đạo các cơ quan báo chí và các bạn đồng nghiệp!

Kính thưa Hội thảo!

Tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) do Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức từ ngày 21 - 23/4/2023, lãnh đạo 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực đã thống nhất phân công Báo Lâm Đồng đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) năm 2024.

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ ngày 16 - 18/8/2024 tại thành phố ngàn hoa, thành phố Đà Lạt xinh đẹp, Báo Lâm Đồng long trọng tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên với chủ đề: **“Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh”**.

Hội thảo được diễn ra đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 47 năm ngày Báo Lâm Đồng phát hành số đầu tiên (19/8/1977 - 19/8/2024) và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Với ý nghĩa quan trọng đó, thay mặt cán bộ, phóng viên và người lao động Báo Lâm Đồng - đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp về tham dự Hội thảo và tham gia các chương trình hoạt động trong khuôn khổ của Hội thảo. Sự hiện diện của quý vị là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với những người làm báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và Báo Lâm Đồng chúng tôi nói riêng.

Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp!

Theo các tài liệu đã được công bố, Chuyển đổi xanh là quá trình xây dựng nền kinh tế sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách giảm mức phát thải từ thấp đến rất thấp và tình trạng tác động xấu đến hệ sinh thái từ con người. Hoạt động này nhằm hướng đến một tương lai bền vững và thân thiện về kinh tế, xã hội, thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững.

Kể từ Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (từ ngày 31/10 đến 13/11/2021 tại Vương quốc Anh), Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: **“...Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”**. Đại hội cũng đã xác định, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai chuyển đổi quan trọng nhất để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (ngày 21/2/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam không đánh đổi môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần...

Vào cuối tháng 5 mới đây, phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2024 với chủ đề: **“Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số”**, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định: **“Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế hướng tới phát triển bền vững là xu thế tất yếu của thế giới. Đây là con đường ngắn nhất, rẻ nhất đi đến tương lai tươi sáng cho Việt Nam”**.

Điều đó đã cho thấy, Chuyển đổi xanh là một trong những nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước ta luôn xác định trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp!

Một yếu tố quan trọng để thúc đẩy Chuyển đổi xanh ở Việt Nam là việc thể hiện trách nhiệm và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của cả cộng đồng, trong đó có báo chí. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng đã thể hiện rõ bản lĩnh trên mặt trận thông tin, tuyên truyền; cổ

vũ có hiệu quả, lan tỏa động lực thúc đẩy Chuyển đổi xanh và góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức, hành động và sự đồng thuận của xã hội trước vấn đề này.

Với bề dày truyền thống qua 40 năm được tổ chức và duy trì, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự ủng hộ nhiệt tình từ các cơ quan báo Đảng trong khu vực và các đồng nghiệp.

Ở Hội thảo lần này, sau một thời gian chuẩn bị đã có 19 tham luận về chủ đề **“Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh”** được gửi về Ban tổ chức. Qua 19 tham luận cho thấy, hầu hết các bài viết đều bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với chủ đề của Hội thảo và khẳng định đây là chủ đề hay, thực tiễn, sát với công tác tuyên truyền của báo chí. Tất cả các tham luận với những sắc thái khác nhau hứa hẹn sẽ mang đến cho Hội thảo của chúng ta một luồng sinh khí mới đong đầy hơi thở của cuộc sống bởi tính thời sự, tính phản biện và nhiều đề xuất, giải pháp hữu ích trong công tác tuyên truyền chuyên sâu về Chuyển đổi xanh.

Hội thảo lần này cũng là dịp báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn; những thuận lợi, khó khăn về công tác tuyên truyền Chiến lược quốc gia về Chuyển đổi xanh nhằm hướng đến một môi trường xanh và phát triển bền vững.

Kính thưa Hội thảo!

Để làm rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò của báo chí trong việc góp phần thúc đẩy Chuyển đổi xanh; để Hội thảo của chúng ta đảm bảo về nội dung và hình thức thể hiện với kết quả, chất lượng cao nhất, Ban tổ chức Hội thảo kính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung, vấn đề sau:

Thứ nhất, Hội thảo khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chuyển đổi xanh. Vì vậy, vấn đề đặt ra là báo Đảng địa phương đã tổ chức, tuyên truyền như thế nào để chuyển tải nội dung này vào thực tiễn cuộc sống đầy sinh động, phong phú?

Thứ hai, Hội thảo chúng ta cần nêu bật được vai trò, trách nhiệm của báo chí nói chung, của báo Đảng địa phương nói riêng nhằm góp phần thay đổi tư duy, chuyển biến nhận thức, hành động cụ thể trong cộng đồng để cùng chung tay thúc đẩy Chuyển đổi xanh một cách bền vững.

Thứ ba, Hội thảo lần này cần tập trung làm sáng tỏ những mối quan tâm, đề ra các phương thức hoạt động, các giải pháp, phương pháp phù hợp, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ... để nâng cao hiệu quả, chất lượng các tác phẩm báo chí về tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh.

Thứ tư, Hội thảo cũng mong muốn các đại biểu có sự chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hay trong quá trình thực hiện tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi

xanh gắn với Chuyển đổi số báo chí nhằm xây dựng các cơ quan báo Đảng trong khu vực theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Thứ năm, Hội thảo cũng đề cập những kiến nghị, đề xuất đến cấp ủy, chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm về cơ chế, chính sách; đầu tư về nguồn lực tài chính, con người, thiết bị để các cơ quan báo Đảng trong khu vực ngày càng làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền về mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kính thưa Hội thảo!

Với những vấn đề mang tính gợi mở nêu trên, tôi tin tưởng rằng các đại biểu tham dự Hội thảo lần này sẽ quan tâm và tham gia thảo luận sôi nổi. Chủ đề và những nội dung được trình bày qua các tham luận tại Hội thảo sẽ là sự đóng góp có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn rất lớn, là tài liệu quý đối với công tác tuyên truyền về chủ đề Chuyển đổi xanh của cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý và các đồng nghiệp lời chúc mừng mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!